



ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

นายปรีดี ดาวฉาย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คำประกาศเกียรติคุณ

นายปรีดี ดาวฉาย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเห็นว่า นายปรีดี ดาวฉาย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบอย่างของนักบริหารในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

นายปรีดี ดาวฉาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา และ Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ประกาศนียบัตรหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน และยังได้เข้าศึกษา
ในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันชั้นนำหลายแห่ง เช่น IMD Business School, Stanford Graduate
School of Business, The institute of International Finance และ London Business School
เป็นต้น หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เริ่มต้นทำงานที่สำนักกฎหมายธนาคารกสิกรไทยใช้เวลา ๑๐ ปี ใน
การเรียนรู้อายุกฎหมายควบคู่กับการศึกษาต่อปริญญาโท โดยเป็นนักศึกษาทุนธนาคารกสิกรไทยและได้
ย้ายสายงานไปทำหน้าที่ Co-General Manager สาขาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
และกลับมาทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยในช่วงประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
มีโอกาสร่วมปรับโครงสร้างนี้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ถือเป็นประสบการณ์การทำงานที่ดี
ช่วงหนึ่งในชีวิต จากประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจทำให้ได้รับตำแหน่งงาน
สำคัญ ๆ อาทิ กรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย กรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง กรรมการ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และกรรมการสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นต้น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายปรีดี ดาวฉาย เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจใ
องค์กรขนาดใหญ่ เป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ ยึดหลักการบริหารที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยการ
สร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน และ
ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย ภารกิจที่ต้องผลักดันคือการร่วมมือพัฒนาระบบการชำระเงิน
(E-Payment) กับรัฐบาลที่มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยเกียรติคุณในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวิชาชีพมาใช้ในการ
บริหารงานยังประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง สภา
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป



ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

คำประกาศเกียรติคุณ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเห็นว่า ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบอย่างของ นักบริหารในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Master of Engineering (Water Resources Development) Asian Institute of Technology ปริญญาเอก Agricultural and Irrigation Engineering, Utah State University, สหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการชลประทาน หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร และ หลักสูตร Change Management ณ สหราชอาณาจักร

หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานที่สำคัญ ๆ หลายตำแหน่ง อาทิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมชลประทาน เลขาธิการคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (Thaicid) คณะกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ และอธิบดีกรมชลประทาน ตามลำดับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ด้านหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญรวมทั้งผลงานสำคัญ อาทิ กำหนดยุทธศาสตร์วางแผน การพัฒนาและบริหารจัดการระบบชลประทานและการป้องกันภัยจากน้ำ ๒๕ กลุ่มน้ำทั่วประเทศ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙) พิจารณาศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการสถานการณ์ภัยแล้งแห่งชาติ เป็นต้น ความสำเร็จที่โดดเด่น ที่ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ได้รับ เช่น โล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จในอาชีพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รางวัลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่นจากหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๖ เป็นต้น

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นนักบริหารจัดการซึ่งต้องคิดวางแผน โครงการและงบประมาณโดยมีผลงานระดับโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดและเซาท์เทิร์นซีบอร์ด เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาในทุกสายงานจนถึงปัจจุบันได้รับความไว้วางใจให้รับภารกิจสำคัญของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานโครงการ ฝ่ายงบประมาณ บริหารจัดการและฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบตามนโยบายของรัฐบาล

โดยที่ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นนักบริหารจัดการจนเป็นที่ยอมรับ ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป มีคุณสมบัติเหมาะสม สภาวิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป